



ประกาศสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน  
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

ด้วยปรากฏว่า การจัดงานกิจกรรม หรืองานเทศกาล อาทิ เทศกาลลอยกระทง และเทศกาล  
สงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ หลายครั้งจะมีการจุดพลุเพื่อประกอบการแสดงหรือเฉลิมฉลองต่าง ๆ ซึ่งการจุดพลุ  
แต่ละครั้งจะก่อให้เกิดเสียงดัง การสั่นสะเทือน และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน  
ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุสาธารณภัยได้

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๖  
ประกอบกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากการจุด  
และปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนด  
มาตรการเฝ้าระวังการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  
ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน  
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่ หากผู้ใดฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่ง  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากการจุดพลุและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด  
ที่คล้ายคลึงกัน

๒. บุคคลหรือนิติบุคคลใดมีความประสงค์จะจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ  
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร  
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และแผนป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
จากการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด  
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ โดยต้องยื่นคำขออนุญาต และแผนการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
และแผนผังบริเวณที่จะจุดและปล่อย ฯลฯ ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ก่อนวันจุดและปล่อย ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  
และสถานที่จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด ต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน คลังน้ำมัน แหล่งเก็บเชื้อเพลิง  
สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล ชุมชน หรือที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร และต้องเป็นไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการเดินอากาศ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ รังษิโนดร)  
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์